

## CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC KỈ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Sáng ngày 20/10, tại phòng Hội đồng trường THCS Phúc Lợi đã diễn ra buổi gặp mặt thân mật nhân dịp kỉ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023). Buổi lễ kỉ niệm có sự tham dự của toàn thể các đồng chí giáo viên, nhân viên nhà trường.



*Đồng chí Đinh Thị Như Quỳnh – Chủ tịch CĐ ôn lại truyền thống tốt đẹp của ngày phụ nữ Việt Nam*

Buổi gặp mặt là dịp để tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường cùng nhau ôn lại truyền thống đáng tự hào của phụ nữ Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng thấy hình ảnh những người phụ nữ bất khuất, trung hậu, đảm đang. Từ chiến trường máu lửa, những cô gái thanh niên xung phong đã không quản ngại tiếp đạn, tiếp lương thực, mở đường... cho bộ đội. Nơi hậu phương xa xôi, họ vẫn luôn vững tay cày, chắc tay súng để đảm bảo cho một tiền tuyến thắng lợi... Ở bất kì vai trò nào, người phụ nữ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Khi hòa bình lập lại, bước vào công cuộc xây dựng đất nước, bóng dáng người phụ nữ có mặt trên tất cả các diễn đàn chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao... Càng ngày, người phụ nữ càng khẳng



định được vị thế quan trọng của mình trong xã hội. Giải việc nước là thế nhưng người phụ nữ vẫn không quên đi thiên chức của mình: người vợ đảm đang, người mẹ khéo léo vun vén cho hạnh phúc gia đình. Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, trong những năm vừa qua, các nữ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường THCS Phúc Lợi luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.



*Đại diện CBGV,NV nam trong nhà trường tặng hoa chúc mừng*



Tại buổi lễ kỉ niệm, đại diện các đồng chí cán bộ giáo viên nam trong nhà trường đã có lời chia sẻ, chúc mừng và gửi tặng lẵng hoa tươi thắm đến toàn thể chị em phụ nữ. Chúc các chị, các em luôn xinh tươi, tràn đầy nhiệt huyết, luôn là hậu phương vững chắc, giỏi việc trường, đảm việc nhà.

Nhân dịp này, Công đoàn nhà trường cũng phối hợp tổ chức sinh nhật quý II cho các đồng chí Công đoàn viên.



Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các CBGVNV và các em học sinh nữ trong trường. Chúc các cô, các chị cùng các em có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.